



ฉบับที่ 64/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

## เปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” มิติใหม่ของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ และการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “วอลเล็ต สบม.”

ดร. อุดตม สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรรัชย์ อัดนวนานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” โดยมี นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวภัทรวดี สุวรรณสร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และนายเดช วิฑูริย์วิเศษ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าว

“วอลเล็ต สบม.” หรือวอลเล็ต สะสมบอนด์มั่งคั่ง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ง่าย สะดวกสบาย และเท่าเทียมกัน โดยเป็นโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีมาใช้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านกระเป๋าตั้งคิอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งเป็นการต่อยอดแอปพลิเคชัน เป้าตั้ง ซึ่งได้ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆ กัน และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ภายใต้อำนาจ MOF Blockchain ที่ได้รับริเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบบการเงินในโลกแห่งอนาคตที่ต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และลดโครงสร้างต้นทุน ผ่านการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นออกไป การเปิดตัวการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินร่วมกันของประเทศในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้พันธบัตรออมทรัพย์เป็นรูปแบบการลงทุนตามเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง (Technology-wise) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของภาครัฐ ปรับลดกระบวนการงานภาครัฐ ลดความยุ่งยากในการติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการใช้ e-Document เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ธปท. และ TSD ที่สนับสนุนโครงการนำร่องนี้ และในอนาคตจะมีการต่อยอดกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. ที่จะรองรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองอีกด้วย

“วอลเล็ต สบม.” ได้มีการลดหน่วยลงทุนให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่ต้องซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ขั้นต่ำ 1,000 บาท เป็นการลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการได้เองอย่างสะดวกด้วยตนเองผ่าน e-Wallet ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC โอนเงินเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากทุกธนาคารเข้าวอลเล็ต สบม. เช็คระบวนการซื้อพันธบัตรได้ทันทีแบบ Real-time รวมถึงดาวน์โหลด/แจ้งความจำนงเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกหนังสือค้ำประกันวงเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสมุดพันธบัตร (Bond Book) โดยจะสามารถเช็คระบวนการซื้อพันธบัตรในวอลเล็ต สบม. แทน

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “วอลเล็ต สบม.” ให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินซื้อต่อรายตั้งแต่ 100 - 500,000 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป้าตั้ง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
วงเงินจำหน่าย	วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย	อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี
ระยะเวลาลงทะเบียนและวันจำหน่าย	ลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. : 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป วันจำหน่าย : 24 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2563
วงเงินซื้อต่อราย	หน่วยละ 1 บาท โดยซื้อขั้นต่ำ 100 บาท – ขึ้นสูง 500,000 บาท และซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าซื้อ)
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ	บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองให้ความยินยอม ณ ธนาคารกรุงเทพฯ) เอกสาร 1. บัตรประชาชนของผู้เยาว์และผู้ปกครอง 2. ทะเบียนบ้าน
การจ่ายดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม. ในวันที่ 24 ธันวาคมและวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน	24 มิถุนายน 2566
ช่องทางการจำหน่าย	วอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชันเป้าตั้ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป้าตั้ง การลงทะเบียน การใช้งานวอลเล็ต สบม. ได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรือที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา



Infographic การลงทะเบียนและการใช้วอลเล็ต สบม.



เงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.



# พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง)

## Download และลงทะเบียน

19 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม.  
บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

\*หากมีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือโทร. 02-111-1111

## วันจำหน่าย

24 มิ.ย. - 14 ส.ค. 2563 ผู้ลงทุนสามารถซื้อผ่านวอลเล็ต สบม.  
บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

วงเงิน 200 ล้านบาท

รุ่นอายุ 3 ปี 1.70% ต่อปี



วงเงินซื้อ/ขาย  
100 - 500,000 บาท



จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี  
ผ่านวอลเล็ต สบม.



ไม่มี Bond book  
ดูประวัติการซื้อผ่านวอลเล็ต สบม.

## ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
(ผู้ที่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์จะต้องให้ผู้ปกครองให้ความยินยอม  
ณ ธนาคารกรุงไทย)



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ



หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เท่ากับ 1.445% ต่อปี



## วอลเล็ต สบม. พลิกกระบวนท่าการซื้อขายพันธบัตรในประเทศไทย ซื้อขาย ผ่านวอลเล็ต สบม. New Normal ผ่านดิจิทัล ไม่ติดโควิด-19

### เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่คุณจะได้เห็น

- ✓ การซื้อขายบอนด์ผ่านช่องทางดิจิทัลผ่านวอลเล็ต สบม.
- ✓ มีเงิน 100 บาทที่ซื้อบอนด์ได้ เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป มีทางเลือกมากขึ้นในการออม
- ✓ ซื้อบอนด์ได้ทันที ซื้อปุ๊บ ได้ปั๊บ ไม่ต้องรอ 15 วัน
- ✓ ผู้ซื้อไม่ต้องรอ Bond Book แสดงความเป็นเจ้าของด้วยข้อมูลในวอลเล็ต



- ✓ ผู้ซื้อเปิดวอลเล็ตดิจิทัล เห็นข้อมูลของเงินและบอนด์ได้ในวอลเล็ตเดียวกัน
- ✓ เป็นการขายบอนด์ที่ผู้ขายมีข้อมูลผลลัพธ์การขายเป็นรายนาที
- ✓ รับดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต เมื่อถึงรอบวันจ่ายดอกเบี้ย
- ✓ ขายบอนด์ได้ผ่านวอลเล็ตได้ทันทีผ่าน Market Maker
- ✓ สามารถซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลอื่นๆ ได้ผ่านวอลเล็ต สบม.



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ



สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 0 2265 8050 ต่อ 5322, 5315